



ร.ส.ก ๐๖๐๐ / ๒๕๖๖

๙๘/๘/๖๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.๐ ๒๒๕๑ ๗๒๗๗ โทร ๒๖๑๕

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการฯ ๑๑

ที่ สปค. ๑๙๙๓๐

วันที่ ๘

พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ฝ่ายวิชาการทั่วไป
ร.น | ๗๔ ๐๑ / ๒๐๖๐

เรื่อง ขอบริจาคสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ประจำปี ๒๕๖๖

๙.๒๙๑/๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ สวก ๐๖๐๐/๓๗๓๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ แจ้งว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีขีดความสามารถด้านการวิจัยการเกษตรสูงขึ้น ซึ่งในปี ๒๕๖๑ สำนักงานฯ ได้จัดทำโครงการเพื่อให้การสนับสนุนทุนพัฒนาบุคลากรวิจัยและวิชาการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้

- ๑.โครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี ซึ่งเป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีกรอบการให้ทุนดังนี้
 - ๑.๑ เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกแบบเรียนเต็มเวลา (ประเภทลาศึกษาต่อ) ในมหาวิทยาลัยของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐที่อยู่ในประเทศไทย จำนวน ๑๕ ทุน ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น สาขาด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมกรรมการเกษตร เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเห็นชอบ
 - ๑.๒ เป็นทุนที่ให้ไปปฏิบัติงานวิจัย ฝึกอบรม หรือศึกษา ณ ต่างประเทศ ภายในกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน แต่ไม่เกิน ๑ ปี โดยช่วงระยะเวลาและสถานที่เป็นไปตามดุลยพินิจของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และงบประมาณให้เป็นไปตามที่สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเห็นชอบ
 - ๑.๓ ระยะเวลาการให้ทุนเป็นไปตามหลักสูตรที่สถาบันการศึกษาที่กำหนด
๒. ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย ซึ่งให้การสนับสนุนทุนลักษณะเป็นทีมบุคลากรวิจัยเพื่อไปฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยทั้งโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ ในด้านหรือสาขาที่อยู่ภายใต้แผนการพัฒนาบุคลากรวิจัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕) โดยมีระยะเวลาการให้ทุนการฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน ต่อหลักสูตร หรือ การปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ต่อหลักสูตร
๓. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นทุนในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ทั้งที่มีการจัดทำในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือหัวข้อการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาตามแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. โดยมีระยะเวลาการให้ทุนการฝึกอบรมมีระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ต่อหลักสูตร หรือ การปฏิบัติการวิจัย มีระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปีต่อหลักสูตร

๔. ทุนนำเสนอ...

๔. ทูลนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. หรือยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีกำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดการประกาศรับสมัครเพื่อรับทุน ดังนี้

๔.๑ ทุนที่รับสมัครประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน ๑๐ ทุน

๔.๒ ผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

ทั้งนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านทราบ หากมีผู้สนใจจะสมัครรับทุนสามารถสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๗๔๓๕ ต่อ ๖๓๑๑, ๓๖๑๗, และ ๓๖๑๘ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.arda.or.th หัวข้อทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และให้ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐๐๗/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและรับรองสำเนาในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับ ภายในระยะเวลาของทุนที่กำหนด พร้อมทั้งกรอกแบบ ผอ. ๑๔๒ ส่งให้ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขออนุมัติกรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบด้วย

เรียน ผอ. ส่วน พล. ๒๑.๒๑๖๓
เพื่อโปรดพิจารณา แจ้งเวียน
ให้ข้าราชการในสังกัดทราบ หากสนใจ
สมัครรับทุน ด่วนในเอกสารแนบในไฟล์
๑๕.๒๑.๑ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

(นายสำเริง แสงภู่วงค์)
ผส.บค.

(นายธีระพล ดั่งสมบูรณ์)

ผชช.ชป.๑๑ รักษาการในตำแหน่ง ผบท.ชป.๑๑

(นางมาลีรัตน์ เทียนกวาง)

บส.ชป.๑๑

รายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครรับทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประเภททุน	คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
<p>๑. โครงการทุนปริญญาเอก เฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ๗๐ ปี</p>	<p>๑. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปฏิบัติหรือเกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>๒. อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ณ วันปิดรับสมัครขอรับทุน (วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐) ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครที่มีอายุมากกว่า ๔๐ ปี แต่ไม่เกิน ๔๕ ปี จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าด้านหรือสาขาที่จะไปศึกษา หน่วยงานมีความต้องการและความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ รวมไปถึงให้การรับรองว่าผู้สมัครเป็นผู้มีความสามารถหรือประสบการณ์ที่จะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษามาพัฒนางานของหน่วยงานต่อไปได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรเป็นผู้พิจารณา</p> <p>๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรที่มีวิทยานิพนธ์ หรือหลักสูตรที่มีการศึกษารายวิชาร่วมกับวิทยานิพนธ์</p> <p>๔. มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องรองรับกับภารกิจของหน่วยงานต้นสังกัด หรือหากไม่เป็นไปตามข้อนี้ ต้องมีหนังสือแจ้งเหตุผลความจำเป็นจากหน่วยงานต้นสังกัด</p> <p>๕. ผู้สมัครสอบซึ่งได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนอื่น ๆ อยู่แล้ว ไม่มีสิทธิสมัครสอบ</p> <p>๖. ผู้สมัครสอบต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนหรือเคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจากแหล่งทุนอื่น กรณีผู้สมัครที่เคยได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จะต้องไม่มีภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับเจ้าของทุนเดิมหรือหน่วยงานต้นสังกัด กรณีถ้ายังมีภาระผูกพันในการชดใช้ทุน ผู้สมัครต้องกลับมาปฏิบัติหน้าที่ชดใช้ทุนแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยต้องแสดงหนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมและยินยอมให้สมัครสอบจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานเจ้าของทุนเดิม และระยะเวลาปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาการรับทุนจะต้องเพียงพอก่อนเกษียณอายุราชการ</p>

ประเภททุน	คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
<p>๒. ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย</p>	<p>๑. เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการในหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรไม่น้อยกว่า ๓ ปี และมีผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการไปฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยที่เสนอขอรับทุน</p> <p>๒. จำนวนนักวิจัยหรือนักวิชาการ ไม่เกิน ๓ รายต่อทีมวิจัย</p> <p>๓. มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีบริบูรณ์นับตั้งแต่วันที่สมัครขอรับทุน</p> <p>๔. กรณีขอรับการสนับสนุนเพื่อฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยต่างประเทศ ผู้สมัครต้องมีผลการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสอบ ดังนี้</p> <p>๔.๑ ผลการทดสอบของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประเภท Practical Level ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔.๕ และ/หรือมีผลการทดสอบประเภท DIFA TES ในทักษะการอ่านและการฟัง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B๑ หรือ</p> <p>๔.๒ ผลทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU - TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน หรือ</p> <p>๔.๓ ผลการทดสอบ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔.๐ คะแนน หรือ</p> <p>๔.๔ ผลการทดสอบ TOEFL (Internet - based) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๖ คะแนน</p> <p>ทั้งนี้ กรณีผู้สมัครไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ หรือผลทดสอบอื่นในข้อ ๔.๒ - ๔.๔ ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาประเภท DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ทั้งนี้ หากผู้สมัครมีผลการทดสอบประเภท DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้คะแนนต่ำกว่าระดับ B๑ ในทักษะการอ่านหรือการฟังอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นด้านหรือสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนานักวิจัยหรือนักวิชาการ ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร</p> <p>๕. หัวหน้าหรือโครงการที่เสนอขอรับทุนเพื่อไปฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่ผู้สมัครรับผิดชอบ</p> <p>๖. มีกำหนดการและรายละเอียดแผนการฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยที่ชัดเจน รวมทั้งแผนการนำความรู้หรือผลจากการฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยไปใช้ประโยชน์</p>

ประเภททุน	คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
<p>๒. ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย</p>	<p>๗. มีสถานที่ที่ทีมบุคลากรวิจัยไปฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัยที่ชัดเจน และจะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าเป็นสถานที่มีความน่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงในด้านหรือสาขานั้น ๆ</p> <p>๘. มีเอกสารตอบรับเป็นทางการจากสถานที่ที่จะเดินทางไปฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัย ประกอบการยื่นสมัครขอรับทุน</p> <p>หมายเหตุ ๑. ในกรณีที่ผู้สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศ ฯ หน่วยงานต้นสังกัด ต้องแจ้งเหตุผลความจำเป็นที่ต้องการจะพัฒนานักวิจัยหรือนักวิชาการในด้านหรือสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย การเกษตร เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๒. ผู้สมัครต้องยื่นในสมัครขอรับทุนและประวัติทีมบุคคลวิจัย ตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ พร้อมเอกสารประกอบการสมัครผ่านหน่วยงานต้นสังกัดส่งให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนกำหนดการฝึกอบรมและ/หรือปฏิบัติการวิจัย</p>

ประเภททุน	คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
<p>๓. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ</p>	<p>๑) ก. เป็นข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผลงานวิจัยหรือมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี ทั้งนี้ การรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับผลงานหรือภารกิจของผู้สมัคร หรือ</p> <p>ข. เป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยของ สวก. โดยการรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยจะต้องสอดคล้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. และให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร</p> <p>๒) ก. เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง ที่มีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันสอบ</p> <p>ข. มีผลการทดสอบของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ประเภท Practical Level ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๔๕ และ/หรือมีผลการทดสอบประเภท DIFA TES ในทักษะการอ่านและการฟัง ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B๑ หรือ</p> <p>ค. มีผลการทดสอบของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย CU - TEP ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๗ คะแนน หรือ</p> <p>ง. มีผลการทดสอบ IELTS ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔.๐ คะแนน หรือ</p> <p>จ. มีผลการทดสอบ TOEFL (Internet - based) ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๔๖ คะแนน</p> <p>ทั้งนี้ กรณีที่ผู้สมัครมีผลการทดสอบประเภท DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B๑ ในทักษะการอ่านหรือการฟัง อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นด้านหรือสาขาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนานักวิจัยหรือนักวิชาการ ผู้สมัครต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร</p> <p>๓. มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี เว้นแต่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยหรือเป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัยที่มีอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับแต่วันที่สมัครขอรับทุน</p> <p>๔. กำหนดให้ผู้ที่เคยได้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยแล้ว จะต้องไม่รับทุนซ้ำในช่วงระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยในปีที่ผ่านมา</p> <p>๕. กรณีการปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ ต้องมีชื่อนักวิจัยที่ปรึกษา (Research mentor) ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ หรือในสถาบันวิจัยในต่างประเทศประกอบการยื่นรับสมัครทุนปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศด้วย</p>

ประเภททุน	คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
<p>๓. ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ</p>	<p>๖. ผู้สมัครจะต้องหาสถานที่ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยให้ได้ก่อนที่จะสมัครทุนหรืออยู่ระหว่างการตอบรับ ทั้งนี้ การปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศต้องมีจดหมายรับรองจากนักวิจัยที่ปรึกษาหรือคณบดีหรือ อธิการบดีของมหาวิทยาลัย หรือผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าของหน่วยงานวิจัยนั้น ๆ</p> <p>๗. ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่ได้เดินทางไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยภายในระยะเวลา ๑ ปี นับจากประกาศเป็นผู้ได้รับทุน ให้ถือว่าพ้นสภาพการเป็นผู้ได้รับทุน และไม่มีสิทธิขอรับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันประกาศเป็นผู้ได้รับทุนเว้นแต่มีเหตุจำเป็น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตรเป็นผู้พิจารณา</p> <p>หมายเหตุ ๑) กรณีผู้สมัครขอรับทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม และกรณีผู้รับทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ขอเลื่อนการเดินทางให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร เป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม</p> <p>๒) ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th>> เข้าสู่ระบบ PDMS ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย>> ลงทะเบียน >> ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบ และยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรณีเป็นนักวิจัยอิสระ (ไม่มีต้นสังกัด) และได้รับทุนจากสวก. ต้องยื่นเอกสารการประกอบการสมัครในระบบและยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหัวหน้าโครงการวิจัย</p> <p>๓) การยื่นเอกสารการสมัคร สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐๐๗/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. ๑๐๕๐๐ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและรับรองสำเนาในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับส่งให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ก่อนกำหนดวันเดินทางไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย</p>

ประเภททุน	คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน
<p>๔. การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ</p>	<p>๑. ก. เป็นข้าราชการภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือ</p> <p>ข. เป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. โดยผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการฯ ดังกล่าว และผลงานวิจัยต้องอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยของโครงการนั้น ๆ หรือเป็นผลงานวิจัยที่โครงการสิ้นสุดแล้วไม่เกิน ๑ ปี (นับแต่วันสิ้นสุดส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) หรือ</p> <p>ค. เป็นนักวิจัยจากหน่วยงานของรัฐที่มีใช้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีใช้สถาบันการศึกษา โดยผลงานที่จะไปนำเสนอต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตร และเป็นผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคเกษตรอย่างชัดเจน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้</p> <p>๒. ต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา การลาฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในช่วงเวลาที่เสนอขอรับทุนและช่วงเวลาเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย</p> <p>๓. กำหนดให้ผู้ที่เคยได้รับทุนนำเสนอผลงานวิจัยแล้ว จะต้องไม่รับทุนซ้ำในช่วงระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดการนำเสนอผลงานวิจัยในปีที่ผ่านมา และรับทุนติดต่อกันไม่เกิน ๓ ครั้ง</p> <p>๔ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นชื่อแรกในบทความย่อ และเป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเอง</p> <p>๕. กรณีผู้ขอรับทุนได้รับทุนในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้อาจแหล่งทุนอื่น ผู้ขอรับทุนต้องระบุชื่อทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หากทราบภายหลัง สวก. มีสิทธิเรียกทุนคืนได้</p> <p>๖. การเสนอผลงานวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ชัดเจน มีกำหนดการจัดการประชุมที่แน่นอน และมีการจัดเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง หรือมีชื่อเสียงในสาขาวิชานั้น ๆ โดยเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอต้องได้รับการตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์</p> <p>หมายเหตุ ขั้นตอนการสมัคร ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th>> เข้าสู่ระบบ PDMS ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย>> ลงทะเบียน >> ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบ และยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรณี เป็นนักวิจัยอิสระ (ไม่มีต้นสังกัด) และได้รับทุนวิจัยจาก สวก. ต้องยื่นเอกสารประกอบการสมัครในระบบและยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหัวหน้าโครงการ</p>

แบบกรอกประวัติผู้ขอสมัครทุนรัฐบาล.....

หลักสูตร..... ณ ประเทศ.....ระหว่างวันที่.....

ของสำนัก/ กอง.....

หน้าที่ความรับผิดชอบในงานปัจจุบัน(ระบุเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน)	ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครรับทุน	ประโยชน์ของการศึกษาที่สมัครรับทุนที่มีต่องานหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่

หมายเหตุ กรุณากรอกรายละเอียดสำหรับผู้รับทุนไปศึกษา / ฝึกอบรม และดูงาน ณ ต่างประเทศ (ครั้งล่าสุด)
 ไปศึกษา / ฝึกอบรม และดูงาน หลักสูตร..... รวมระยะเวลา ปี เดือน วัน
 ระหว่างวันที่ เดือน พ.ศ. ถึงวันที่ เดือน พ.ศ. ณ ประเทศ.....
 ด้วยทุน.....
 ๑.ขอรับรองว่าประโยชน์ของการศึกษาที่สมัครรับทุนที่มีต่องานหรือตำแหน่งที่ดำรงอยู่
 ๒.ขอรับรองว่ามีผู้ปฏิบัติงานเพียงพอไม่เสียหายกับทางราชการและไม่มีการขออัตรากำลังเพิ่ม
 ๓.ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

(ลงชื่อ) ผู้กรอกข้อมูล
 (.....)
 ตำแหน่ง (ลงชื่อ).....ผอ.สำนัก/กอง
 วันที่ (.....)
 วันที่.....

ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล